



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2704/2024/SMT-KTTC
V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại
trừ Báo cáo tài chính năm 2023.

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần SAMETEL
- Trụ sở chính : Đường số 1 – Khu công nghiệp Long Thành - Tỉnh Đồng Nai
- Mã chứng khoán : SMT

Thực hiện theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ Phần Sametel, nội dung mục: **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ** như sau: “Theo thuyết minh số V.07 Công ty đầu tư xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà máy của Angimex Đa Phước và Angimex Bình Thành với số tiền 19,9 tỷ đồng. Hiện nay việc thực hiện đầu tư dự án không khả thi. Công ty đã trích lập dự phòng cho 2 dự án nêu trên với số tiền là 2,7 tỷ đồng. Tại thời điểm phát hành báo cáo này, dựa theo các thông tin hiện có, chúng tôi không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị thuần có thể thực hiện được của các dự án trên cũng như không thể thực hiện thủ tục thay thế để đánh giá về giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập. Do đó, chúng tôi không thể xác định các điều chỉnh cần thiết đối với bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính 2023”.

Công ty Cổ Phần Sametel xin được giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau: Do thay đổi chiến lược kinh doanh, cơ cấu nhân sự, nên có hàng tồn đọng không bán được, năng lực của đơn vị bị hạn chế, chúng tôi bị giới hạn việc tìm kiếm đối tác, nên ảnh hưởng đến cơ sở trích lập dự phòng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Chi Phương